



BẢN TIN NHANH

Khoa học và Công nghệ

SỐ 22
07/11/2022

ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG HIỆN ĐẠI HOÁ ĐÔ THỊ
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022

Chịu trách nhiệm xuất bản
TS. TRẦN QUANG TUẤN

Ban biên tập

TRẦN THÀNH KIÊN
CẤN NGỌC BẢO
ĐINH THỊ THUY
VŨ THỊ THÀNH

Cơ quan xuất bản:
**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

Địa chỉ: Số 01 Phạm Ngũ Lão,
Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
ĐT: 02253.920.823.

HỘI THẢO KHOA HỌC “BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU ĐÔ THỊ TRUNG TÂM THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG”: HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Sáng 22/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hồng Bàng và Hội Kiến trúc sư thành phố tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị Khu đô thị trung tâm thành phố Hải Phòng”. Dự Hội thảo có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ; TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị chức năng; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Bùi Thanh Tùng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố nêu rõ, trước sức ép của thời gian, của quá trình đô thị hóa ồ ạt cùng với tính thiếu khoa học, chưa hợp lý trong công tác quản lý quy hoạch, việc bảo tồn, giữ gìn Khu đô thị trung tâm đang rất cần được nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc từ tiếng nói và góc nhìn đa chiều của các chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo.



Tiến sỹ Bùi Thanh Tùng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ khẳng định, việc giữ gìn và bảo tồn Khu đô thị trung tâm thành phố không chỉ là bảo vệ những giá trị trong quá khứ, mà còn vun đắp thêm những giá trị làm cho Khu đô thị trung tâm trở nên văn minh hơn, giá trị hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quy hoạch, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, kiến trúc trong quá trình phát triển đô thị, nhiều năm qua, thành phố đã nỗ lực để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc, di sản văn hóa trên địa bàn thành phố nói chung và tại Khu đô thị trung tâm nói riêng.

Phó Chủ tịch bày tỏ, cuộc Hội thảo là cuộc gặp gỡ trí tuệ, nhằm tìm kiếm và tiếp tục khẳng định những giá trị của kiến trúc cổ đang tồn tại tại Khu đô thị Trung tâm thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở đó, tìm ra tiếng nói chung, đồng thời kiến nghị, đề xuất những cơ hội, giải pháp hiệu quả mang tính lâu dài, bền vững để bảo tồn, phát huy giá trị của những di sản này, làm cho chúng được tỏa sáng,



Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ phát biểu tại Hội thảo.

đồng thời đó cũng là sự trân trọng của thế hệ sau đối với những giá trị của lịch sử.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã cùng thông tin, chia sẻ và thảo luận về các vấn đề liên quan đến, hiện trạng khu đô thị lõi trung tâm thành phố cùng một số vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn; việc phát huy giá trị Khu đô thị trung tâm trong công cuộc phát triển nền công nghiệp văn hóa của thành phố; vai trò của cộng đồng trong bảo tồn di sản văn hóa...../.

Danh Trọng

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIỮA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VÀ TỈNH BÌNH THUẬN

Sáng 29/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nhằm trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Bình Thuận.



Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu tại cuộc làm việc.

Dự cuộc làm việc về phía lãnh đạo thành phố Hải Phòng có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng trong những năm qua với những kết quả ấn tượng. Đồng thời cho biết, tỉnh Bình Thuận có vị trí địa lý thuận lợi, là cửa ngõ kết nối giao lưu kinh tế, văn hóa, chính trị và xã hội giữa các tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ với các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Qua 30 năm tái lập, tỉnh đã vượt khó, vươn lên và từng bước rút ngắn sự chênh lệch về trình độ phát triển với các tỉnh khu vực duyên hải miền Trung và Đông Nam bộ; tiềm lực kinh tế và kết cấu hạ tầng kinh tế bước đầu được củng cố, tạo tiền đề để phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Những bước phát triển trong thời gian qua, nổi bật là các nhân tố mới như du lịch, khai thác dầu khí ngoài khơi,



Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại cuộc làm việc.

năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao... đã và đang từng bước đưa Bình Thuận trở thành một cực phát triển mới của khu vực duyên hải Nam Trung bộ.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng chúc mừng những kết quả của tỉnh Bình Thuận đã đạt được trong phát triển kinh tế những năm qua và bày tỏ tin tưởng với vị trí địa kinh tế thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực, tỉnh Bình Thuận có nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định qua chuyến thăm thực tế của Đoàn công tác tỉnh Bình Thuận và những nội dung trao đổi tại cuộc làm việc giữa hai địa phương sẽ giúp Hải Phòng và Bình Thuận học hỏi được những cách làm hay mà hai địa phương có tiềm năng, thế mạnh; lãnh đạo hai tỉnh, thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành hai địa phương sớm cụ thể hóa thành những chương trình thực chất, hiệu quả, qua đó góp phần gắn kết tình cảm giữa hai địa phương.



Lãnh đạo hai địa phương trao quà lưu niệm.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã thông tin tổng quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong những tháng đầu năm 2022. Đồng thời trao đổi một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; quản lý nguồn vốn đầu tư công và thu hút vốn đầu tư nước ngoài ngân sách; xây dựng hạ tầng; thu hút đầu tư phát triển du lịch; công tác cải cách hành chính...

Lan Anh

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH MÃ HOÁ, DÁN, GẮN MÃ QR TẠI 450 TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND triển khai việc gắn mã QR lên biển tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, sẽ triển khai mã hóa, dán, gắn mã QR tại 450 tuyến đường, phố, công trình công cộng tại 14/15 quận, huyện với khoảng 2.800 biển. Việc gắn mã QR lên biển tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhằm góp phần tạo thêm điểm nhấn du lịch, tạo điều kiện cho nhân dân thành phố, du khách trong và ngoài nước hiểu thêm về quy mô tuyến đường, truyền thống địa phương, cũng như tiểu sử các danh nhân, danh thắng, di tích lịch sử gắn với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng.



Thành phố triển khai mã hóa, dán, gắn mã QR tại 450 tuyến đường, phố, công trình công cộng tại 14/15 quận, huyện. Ảnh: Nguyễn Hồng Phong.

Việc gắn mã QR được thực hiện theo từng đợt, chia thành 02 giai đoạn, cụ thể: **Giai đoạn 01** triển khai trong năm 2022, thực hiện sưu tập, biên soạn thông tin về tiểu sử danh nhân hoặc nguồn gốc, giá trị, ý nghĩa tên đặt cho 450 tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố (hoàn thành trước ngày 25/10/2022). Thực hiện chuyển thông tin về tiểu sử danh nhân hoặc nguồn gốc, giá trị, ý nghĩa tên đặt cho 450 tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố sang mã QR (hoàn thành trong tháng 10/2022). Triển khai in và dán mã QR trên 450 tuyến đường, phố, công trình công cộng (đã có) trên địa bàn thành phố Hải Phòng (hoàn thành trong tháng 11/2022).

Giai đoạn 02, triển khai từ năm 2023-2025, căn cứ tình hình thực tiễn, hiệu quả từ công tác gắn mã QR tại 450 tuyến đường, phố, công trình công cộng giai đoạn 1 và nhu cầu tìm hiểu của nhân dân và du khách đối với các thông tin về tên đặt, trường hợp cần thiết, tiếp tục triển khai cập nhật, bổ sung các thông tin tại mã QR về các tuyến đường, phố, công trình công cộng trên và các công trình được thành phố đặt tên trong thời gian tới. Trong đó, hướng đến việc chuyển ngữ các thông tin được mã hóa sang tiếng: Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Bổ sung các thông tin (chữ viết, hình ảnh) về các địa điểm văn hóa có giá trị; các điểm du lịch, dịch vụ du lịch, thương mại quan trọng thuộc các tuyến đường, phố, công trình công cộng trên qua nhiều thứ tiếng như: Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,..../.

Danh Trọng

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP SỐ, NÔNG DÂN SỐ VÀ CÁC DỊCH VỤ SỐ ĐỂ TẠO SẢN PHẨM AN TOÀN CÓ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Sáng 26/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số trong NN&PTNT thành phố Hải Phòng. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo một số cơ quan chức năng thuộc Bộ NN&PTNT; đại diện lãnh đạo các sở, địa phương cùng với hơn 100 đại biểu đại diện cho các hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố.



Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Theo báo cáo đánh giá của Sở NN&PTNT, là ngành rộng với nhiều lĩnh vực, đối tượng phục vụ lớn khoảng 53% dân số công ở nông thôn; có nhiều chỉ tiêu, dữ liệu theo dõi, quản lý; đòi hỏi việc xây dựng cơ sở dữ liệu, nền tảng số trong từng lĩnh vực vừa đáp ứng nhu cầu dữ liệu cho cộng đồng và người dân... Thời gian qua, nhận thức về chuyển đổi số trong toàn ngành đã có nhiều chuyển biến, tuy nhiên một số lĩnh vực chưa xác định được rõ và thiếu tính định hướng...

Tại Hội thảo, các đại biểu được thông tin giới thiệu về một số văn bản của Bộ NN&PTNT và thành phố về chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số trong lĩnh vực NN&PTNT, kết nối tiêu thụ nông sản trên sàn giao dịch thương mại điện tử, giải pháp phát triển thị trường nông sản Hải Phòng; xây dựng làng thông minh trong xây dựng nông thôn mới...

Đại diện doanh nghiệp, HTX trên địa bàn thành phố cũng thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, ứng dụng công nghệ viễn thám (GIS) phục

vụ chuyển đổi số trong nông nghiệp; chuyển đổi số trong quản lý vùng nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ chuyển đổi số trong các HTX nông nghiệp; chuyển đổi số đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nông nghiệp...

Theo Sở NN&PTNT thành phố, mục tiêu chung mà chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 mà Hải Phòng hướng đến là: Xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu làm nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn dựa trên 3 trụ cột là xây dựng “chính quyền số”, phát triển “kinh tế số” và “xã hội số”; đổi mới căn bản công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong các cơ quan, đơn vị. Phát triển nông nghiệp số, nông dân số và các dịch vụ số tạo sản phẩm an toàn có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao, nâng cao năng suất lao động và thu nhập của người dân; tăng tỷ trọng của nông nghiệp số trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, trên 90% hồ sơ công việc của Sở NN&PTNT được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ mật); 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ chuyển đổi số của trung ương, thành phố và của ngành; 100% sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ, nghiệp vụ kế toán và các nghiệp vụ khác (nếu có); 100% tàu cá đăng ký tại Hải Phòng thường xuyên cập nhật dữ liệu vào hệ thống VNFishbase; 100% tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình kết nối với hệ thống giám sát tàu cá...

Để đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp, thời gian tới, Sở NN&PTNT tiếp tục tập trung xây dựng dữ liệu dùng chung, số hóa toàn bộ thủ tục hành chính, hồ sơ, tiến tới trung tâm tích hợp dữ liệu, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu của Bộ, tạo dữ liệu mở cung cấp cho nông dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để tra cứu phục vụ sản xuất. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, phấn đấu các khâu trong sản xuất của nông dân phải được ứng dụng chuyển đổi số; chú trọng xây dựng, nhân rộng một số mô

hình chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp; thúc đẩy nông dân tham gia sàn thương mại điện tử Trung ương đã xây dựng sẵn..../.

Minh Hào

HỘI THẢO PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ VÀO QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH LOGISTICS: GIẢM CHI PHÍ, TĂNG HIỆU QUẢ TRONG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ

Nhằm giúp gia tăng hiệu quả xuất nhập khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp kho, bãi, cảng hoàn thiện phương án quản lý và điều hành khai thác, đồng thời nâng cao vai trò quản lý Nhà nước. Chiều 28/10, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công ty Smarthub Logistics Technology tổ chức Hội thảo về Phát triển nền tảng công nghệ vào quản lý, điều hành Logistics. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hoàng Minh Cường tới dự.



Lãnh đạo Công ty Smarthub Logistics Technology phát biểu tại Hội thảo.

Hơn 100 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng; Hiệp hội Vận tải hàng hóa Hải Phòng; các doanh nghiệp khai thác cảng, kho bãi, vận tải hàng hóa, sản xuất... tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, Công ty Smarthub Logistics Technology đã giới thiệu về Hệ sinh thái công nghệ Vietnam Smarthub Logistics (VSL) kết nối các thành phần hoạt động logistics, gồm: cảng biển, hãng tàu, doanh nghiệp thương mại sản xuất, cơ quan Nhà nước... để tạo nên một Trung tâm điều hành điện tử tập trung, xử lý dịch vụ, giám sát lưu thông hàng hóa, luồng dữ liệu luân chuyển giữa các cảng theo quy trình nghiệp vụ đặc thù; chia sẻ, tận dụng hạ tầng bến/bãi; hoạt động tích hợp mô hình công nghệ ứng dụng kinh tế chia sẻ, sàn giao dịch; truyền nhận dữ liệu phục vụ cho cơ quan quản lý nhà nước...

Trao đổi thông tin tại Hội thảo, ông Nguyễn Anh Việt - CEO Công ty Smarthub Logistics Technology, cho biết: Các đơn vị vận tải khi tham gia vào VSL sẽ khai thác hiệu quả hơn phương tiện vận tải của đơn vị bởi có thể tìm được các chuyến hàng chiều về khi giao hàng đến cảng. Cụ thể là tính năng gọi xe container theo mô hình Grab/Uber, giúp chủ xe có thêm chuyến về, chủ hàng cũng giảm chi phí, đồng thời giúp hạn chế lưu lượng xe chạy không, giảm thiểu kẹt xe tại các tuyến đường huyết mạch khu vực cảng. Ngoài ra, việc chia sẻ dữ liệu giúp cơ quan nhà nước nâng cao vai trò quản lý, có thông tin chính xác để thông kê hàng hóa, mật độ giao thông và đưa ra các quyết định liên quan đến quản lý xây dựng hạ tầng cảng biển...

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường khẳng định, cảng biển và logistics là một trong những trọng tâm trong phát triển của Hải Phòng. Thành phố luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số thành công, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và góp phần sự phát triển chung của thành phố. Đối với ứng dụng VSL, thành phố Hải Phòng khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng, Phó Chủ tịch cũng đề nghị Công ty Cổ phần Smarthub Logistics Technology có các phần mềm dùng thử, demo để hỗ trợ các cảng và doanh nghiệp vận tải, logistics tại Hải Phòng.



*Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường
phát biểu tại Hội thảo.*

Hải Phòng là thành phố Cảng, thành phố công nghiệp và là đầu mối giao thông của cả nước; mỗi ngày, có hàng vạn lượt phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa từ Hải Phòng đi các tỉnh thành trong cả nước, các nước trong khu vực, thế giới và ngược lại. Hiện, thành phố quản lý gần 250.000 ô tô, trong đó hơn 16.000 xe đầu kéo; trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu của hoạt động vận tải. Chi phí logistics tại Hải Phòng cũng được đánh giá còn khá cao so với các nước trong khu vực, trong khi sự liên kết chưa có chiều sâu, thiếu chặt chẽ giữa doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp dịch vụ logistics./

Nam Phong

PHONG TRÀO THI ĐUA NÔNG DÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI TẠO THỂ VÀ LỰC CHO NÔNG DÂN HẢI PHÒNG LÀM GIÀU, GIÚP HỘ NGHÈO VƯƠN LÊN THOÁT NGHÈO

Sáng 25/10, Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững 5 năm (2017 - 2022) và Phát động Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ IV, năm 2022 - 2023.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

5 năm qua, phong trào nông dân SXKD giỏi đã thực sự trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, thiết thực có sức lan tỏa và phát triển trên nhiều lĩnh vực, lôi cuốn và cổ vũ hội viên, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bình quân hàng năm đã có gần 60.000 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; số hộ nông dân có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm tăng gấp 2,5 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tiếp tục tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2011-2016.

Phong trào cũng góp phần làm cho sản phẩm nông nghiệp thành phố không ngừng được cải thiện về chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nông sản đặc trưng của Hải Phòng. Đến nay đã có nhiều sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, được cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; nhiều sản phẩm đã liên kết với doanh nghiệp để chế biến, tiêu thụ trong các siêu thị, chiếm lĩnh thị phần lớn ở thị trường thành phố, trong nước và tham gia xuất khẩu, tiêu biểu như: Gà Lượng Huệ, Na Liên Khê, Gạo nếp cái Hoa vàng Đại Thắng, Táo Bàng La, nước mắm Cát Hải, cá mè kho Làng Chài...



Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam phát biểu tại Hội nghị.

Thông qua phong trào đã tập hợp được đội ngũ nông dân SXKD giỏi là hạt nhân nòng cốt để tổ chức lại sản xuất, thành lập mới Hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác và liên kết với các doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Đến nay cả thành phố có 180 HTX nông nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012 và trên 130 tổ hợp tác đang hoạt động có hiệu quả...

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2017-2022 đã năng động, sáng tạo trong việc thành lập các mô hình; tập hợp, đoàn kết phát huy sức mạnh của các hạt nhân nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn thành phố, thông qua việc ra mắt và thành lập Câu lạc bộ Nông dân SXKD giỏi thành phố Hải Phòng. Kết quả đạt được của Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã thu hút ngày càng đông đảo hội viên, nông dân tham gia, hội viên

nông dân tham gia, hội viên ngày càng gắn bó hơn với tổ chức Hội, số hội viên toàn thành phố đạt trên 190.000 người, số cơ sở Hội, chi Hội vững mạnh tăng hằng năm, vị thế chính trị của nông dân SXKD giỏi trong thời kỳ hội nhập được tôn vinh, đề cao...



Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp Hội Nông dân thành phố đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, đồng thời đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các hộ gia đình nông dân SXKD giỏi trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2017-2022. Để phong trào tiếp tục có những bước phát triển mới, Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam đề nghị các cấp Hội Nông dân thành phố tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, phổ biến những mô hình SXKD có hiệu quả và bền vững, những kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo... Vận động nông dân tích cực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn

mới kiểu mẫu. Phó Chủ tịch cũng đề nghị các sở, ban, ngành thành phố quan tâm phối hợp tốt với Hội Nông dân thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình Mục tiêu Quốc gia; Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp thành phố, thực hiện Chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố đã phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ IV, năm 2022 - 2023 nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của nông dân thành phố, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của nông dân; đẩy mạnh việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thành phố. Qua đó, lựa chọn những công trình, giải pháp, mô hình xuất sắc tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ X.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua được nhận Giấy chứng nhận Hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và Bằng khen của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố trao tặng./.

Khánh Chi

ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI CUA BIỂN TẠI HẢI PHÒNG

Cua biển được coi là đặc sản bởi hàm lượng protein cao, chứa nhiều khoáng vi lượng và vitamin. Cua biển là đối tượng nuôi trồng thủy sản quan trọng, có giá trị kinh tế rất cao, thị trường tiêu thụ rộng cả tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Hải Phòng và các địa phương lân cận là những địa phương có diện tích và phong trào nuôi cua biển hàng năm. Dự kiến, mỗi năm khu vực các tỉnh phía Bắc cần khoảng 3 tỷ con giống, nhưng đến nay toàn Vùng mới chỉ đáp ứng 20 -30% nhu cầu, còn lại phải nhập từ các tỉnh miền Nam. Công nghệ sản xuất giống cua tại Hải Phòng

chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, tự học hỏi cho nên chất lượng chưa cao, giá thành sản xuất còn cao. Công nghệ nuôi cua thương phẩm chưa được đầu tư, nên năng suất sản lượng đạt được còn thấp.

Để góp phần nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững nghề nuôi cua biển tại Hải Phòng, Công ty TNHH Phát triển Thủy sản Hoàng Hương tại Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị chức năng liên quan đồng ý cho triển khai thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất giống chất lượng cao và nuôi cua biển thương phẩm (*Scylla sp.*) tại Hải Phòng”; Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản (NTTS) III là đơn vị chuyển giao công nghệ.

Công nghệ sản xuất của giống và nuôi cua thương phẩm của Viện Nghiên cứu NTTS III có những cải tiến để nâng cao chất lượng của giống và hiệu quả nuôi cua thương phẩm như sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý môi trường, không sử dụng kháng sinh để của giống khỏe mạnh, không bị ảnh hưởng bởi kháng sinh, hóa chất, sử dụng thức ăn công nghiệp sản xuất con giống để đạt hiệu quả về con giống. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của công nghệ sản xuất giống cua biển đã đạt được: Tỷ lệ cua mẹ nuôi vỡ thành thực: $\geq 70\%$; Tỷ lệ đẻ của cua mẹ: $\geq 80\%$; Tỷ lệ nở: $\geq 80\%$; Tỷ lệ sống trung bình từ giai đoạn Zoea 1 đến cua bột: $\geq 8\%$; Tỷ lệ sống từ cua bột đến cua giống: $\geq 70\%$.

Công nghệ nuôi cua thương phẩm, sử dụng thức ăn công nghiệp dạng viên, đảm bảo các tiêu chí về kỹ thuật như: độ chìm, độ phân rã lớn hơn 2 giờ và hàm lượng protein chiếm 38-42% để đảm bảo dinh dưỡng cho cua thương phẩm, tạo sự chủ động thức ăn cho nuôi cua. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của công nghệ nuôi cua thương phẩm đạt được: Mật độ giống thả 2 con/m²; Tỷ lệ sống: $\geq 50\%$; Thời gian nuôi: 4-5 tháng/vụ; Cỡ cua thu hoạch: $\geq 0,3$ kg /con; Năng suất: ≥ 3 tấn/ha/vụ.

Qua gần 03 năm triển khai, dự án đã đạt được mục tiêu, hoàn thành đầy đủ các nội dung, sản phẩm đạt ra. Cụ thể là đã đào tạo được 05 kỹ thuật viên nắm vững các quy trình kỹ thuật sản xuất



Thu hoạch của giống và của thương phẩm.

giống, nuôi cua biển thương phẩm, có thể áp dụng thuần thực các kỹ thuật, tổ chức sản xuất, nhân rộng mô hình tại địa phương; tập huấn cho hơn 100 người dân nuôi trồng thủy sản có nhu cầu phát triển nuôi cua biển, nắm được kỹ thuật nuôi cua thương phẩm tổ chức phát triển sản xuất; Xây dựng thành công mô hình sản xuất giống cua biển quy mô 10 triệu cua giống/năm; Kích cỡ: 1-1, 2 cm, thu được hơn 20 triệu cua giống; Xây dựng thành công mô hình nuôi thương phẩm cua biển quy mô: 2ha/vụ; Năng suất: ≥ 3 tấn/ha/vụ; Thời gian nuôi: 4-5 tháng /vụ; Trọng lượng cua: 300-500g/con, thu được trên 13 tấn cua thương phẩm đảm bảo chất lượng. Các mô hình thực hiện đạt hiệu quả kinh tế cao.

Như vậy có thể khẳng định, việc chuyển giao và tiếp nhận những công nghệ tiên tiến ứng dụng vào sản xuất giống và nuôi cua biển thương phẩm đã tạo thêm những đơn vị cung cấp nguồn cua biển giống có chất lượng cao, nuôi cua biển thương phẩm ổn định, năng suất cao tạo ra nguồn sản phẩm tập trung, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo điều kiện để phát triển nuôi cua biển theo hướng hiệu quả bền vững, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hải Phòng và các địa phương lân cận, đồng thời giảm cường lực khai thác, góp phần khôi phục, tái tạo nguồn lợi tự nhiên đang có nguy cơ bị cạn kiệt./.

MỤC LỤC

I. HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ

- Hội thảo Khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị Khu đô thị trung tâm thành phố Hải Phòng”: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững 1
- Trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Bình Thuận 3

II. CHUYỂN ĐỔI SỐ

- Triển khai Kế hoạch mã hóa, dán, gắn mã QR tại 450 tuyến đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố 7
- Phát triển nông nghiệp số, nông dân số và các dịch vụ số để tạo sản phẩm an toàn có giá trị gia tăng 8
- Hội thảo Phát triển nền tảng công nghệ vào quản lý, điều hành Logistics: Giảm chi phí, tăng hiệu quả trong xuất nhập khẩu hàng hóa 11

III. PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI

- Phong trào thi đua Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tạo thế và lực cho nông dân Hải Phòng làm giàu, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo 14
- Ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi cua biển tại Hải Phòng 17